

Số: *12* /SGDDĐT-TCCB

Bắc Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2013

V/v trả lời đơn thư của công dân.

Kính gửi:

- Công Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bà Phạm Lam Uyên, nhân viên Trường THPT Sơn Động số 1.

Ngày 30/10/2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang nhận được Công văn số 830/TTĐT-TTPA của Công Thông tin điện tử Chính phủ về việc trả lời đơn thư của bà Phạm Lam Uyên, nhân viên Trường THPT Sơn Động số 1, tỉnh Bắc Giang. Sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang báo cáo Văn phòng Chính phủ và trả lời bà Phạm Lam Uyên như sau:

1. Về chế độ phụ cấp độc hại đối với nhân viên làm công tác thiết bị, thí nghiệm.

Ngày 26/9/2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 9552/TCCB về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho CB, CC, VC làm việc trong phòng thí nghiệm;

Tháng 10 năm 2007, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang có tuyển nhân viên phụ trách công tác thiết bị, thí nghiệm tại một số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Năm 2008, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xem xét và đi đến thống nhất: Theo Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ có hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với CB, CC, VC; theo mục III của Thông tư này thì hồ sơ đề nghị hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm, gồm: Bản thuyết minh điều kiện lao động được cơ quan y học lao động xác nhận. Trường hợp nghề hoặc công việc đã được công nhận là nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc nghề, công việc làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm thì kèm theo danh mục nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm đã được ban hành.

Tuy nhiên hiện nay, viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không có bản thuyết minh điều kiện lao động độc hại được cơ quan y học xác nhận và trong Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành vẫn đang có hiệu lực thi hành, không có danh mục cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, thực hành của các trường học.

Xuất phát từ những lý do trên nên trong những năm vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang không áp dụng chi trả chế độ phụ cấp độc hại đối với viên chức phụ trách công tác thiết bị, thí nghiệm tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo kiến nghị của viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm trong

các cơ sở giáo dục và theo điều kiện làm việc thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đang tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan để xem xét, giải quyết chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm cho đội ngũ viên chức này.

2. Đối với chế độ hưởng phụ cấp đứng lớp (phụ cấp ưu đãi) đối với nhân viên phụ trách công tác thiết bị, thí nghiệm.

Căn cứ vào Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo- Nội vụ- Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, ngày 20/5/2008 UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc cho hưởng phụ cấp giảng dạy đối với giáo viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm trường học. Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 20/5/2008, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ đã có Hướng dẫn liên ngành số 676/LN-SGD&ĐT-SNV ngày 25/6/2008. Theo đó, nếu đơn vị thiếu giáo viên giảng dạy đối với bộ môn đúng chuyên ngành đào tạo của số giáo viên làm công tác thiết bị thí nghiệm thì có thể phân công giáo viên làm công tác thiết bị, thí nghiệm trực tiếp tham gia đứng lớp. Những tháng có số giờ đứng lớp đạt 50% định mức trở lên thì sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg và được trả cùng kỳ lương của tháng liền kề trên cơ sở có xác nhận của tổ bộ môn. Những tháng có số giờ dạy dưới 50% thì không hưởng phụ cấp ưu đãi. Không được bù giờ giữa các tháng để hưởng phụ cấp. Phụ cấp này không tính trong thời gian nghỉ hè.

Như vậy nếu đơn vị thiếu giáo viên bộ môn đúng chuyên ngành đào tạo của bà Phạm Lam Uyên và bố trí cho bà Uyên giảng dạy đủ 50% số tiết trở lên theo định mức quy định tại Thông tư số 35/2006/TT-BGDĐT-BVN thì bà Uyên được hưởng phụ cấp ưu đãi. Còn trong thời gian nghỉ hè, bà Uyên không được hưởng phụ cấp này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang báo cáo Văn phòng Chính phủ và trả lời bà Phạm Lam Uyên được biết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hiền